



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)

วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรีกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๗ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

(๑) กระทู้ถาม

๑.๑ กระทู้ถามสด

๑.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ โดย นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาปนนายรัฐมนตรี

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกำลังเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอย่างหนัก และมีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่ทรุดหนักและเกิดสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศที่มีความขัดแย้งกัน ทั้งหมดนี้ทำให้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ทรุดหนักอยู่แล้วทวีความรุนแรงมากขึ้น ผลกระทบจากค่าเงินบาทผันผวนรุนแรงแข็งค่าที่สุดในอาเซียน ซ้ำเติมการส่งออกที่ติดลบอยู่แล้ว ทรุดหนักที่สุดในรอบหลายสิบปี บริษัท ห้าง ร้านค้า ปิดกิจการ และคนตกงานเพิ่มมากขึ้น เศรษฐกิจไทยที่ทรุดตัวหนักอยู่แล้ว ยิ่งทรุดหนักลงจนถึงขั้นวิกฤต ซึ่งสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ หากปล่อยให้ล่าช้าเนิ่นนาน จะส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายขยายตัวออกไปอย่างใหญ่หลวง

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ว่า ขณะนี้เศรษฐกิจอยู่ในช่วงชะลอตัวเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเกิดความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและเกิดปัญหาสงครามทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศมหาอำนาจของโลก จึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย อีกทั้งประเทศไทยมีอาชีพเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เมื่อสังคมโลกเกิดภาวะสงครามการค้า ทำให้ทุกประเทศระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอย ส่งผลกระทบต่อส่งออกสินค้า โดยเฉพาะสินค้าการเกษตร ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ดำเนินการเร่งรัดในการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ดีขึ้น โดยการผลักดันและมึงบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการสร้างงานในชนบท และกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะมีทิศทางเติบโตที่มากขึ้น นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคส่วนต่าง ๆ และได้อนุมัติงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหา ส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้น อีกทั้ง รัฐบาลกำลังเร่งรัดโครงการต่าง ๆ ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ในการทำสัญญาให้มีการสร้างงานในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ อย่งไรก็ตาม รัฐบาลนี้และรัฐบาลที่ผ่านมาได้เจาะตลาดต่างประเทศและส่งเสริมให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศเพื่อเจาะตลาดใหม่ ๆ ทำให้ภาคการส่งออกลดลงไม่มากอย่างที่ควรจะเป็น และการที่รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากกาเลือกตั้งจึงทำให้ได้รับความเชื่อถือจากต่างประเทศและมีการนำเงินมาลงทุนในประเทศในทุกรูปแบบ

๑.๑.๒ กระตุ้งถาม เรื่อง การกำจัดขยะทะเลและขยะพลาสติกในทะเลต่อกรณี การเสียชีวิตของพะยูนมาเรียม โดย นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้ตั้งกระตุ้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีการเสียชีวิตของพะยูนมาเรียม สาเหตุจากขยะทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะพลาสติกและไมโครพลาสติก เพื่อเป็นมรณานุสติและเป็นอนุสรณ์แห่งการจากไปของพะยูนมาเรียมให้หยุดทิ้งขยะตามแหล่งน้ำทะเลและการเลิกใช้พลาสติก ซึ่งจะทำให้ทะเลกลับมาสวยงาม สะอาด อีกครั้งหนึ่ง

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบกระตุ้งว่า ปัจจุบันขยะทะเลมาจากขยะบนบกถึงร้อยละ ๘๐ โดยมีแหล่งที่มาจากบ้านเรือน ชุมชน ที่อยู่อาศัย ท่าเรือ และบริเวณท่องเที่ยวชายหาด ซึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กระทรวงฯ ได้ติดตั้งทุ่นดักขยะบริเวณปากแม่น้ำและลำคลองที่มีแนวเชื่อมต่อกับทะเล จำนวน ๒๔ จุด และใน ๔ เดือนที่ผ่านมาสามารถรวบรวมขยะได้ถึง ๑๖ ตัน ซึ่งเศษขยะในลำดับต้น ๆ คือ พลาสติกและกล่องโฟม และปัจจุบันยังได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาเรื่องของการดักขยะ ส่วนเรื่องของไมโครพลาสติกหรือพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า ๕ มิลลิเมตร นั้น ปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีที่ใช้ในการกำจัดได้ โดยประเทศไทยได้มีเป้าหมายว่าภายในปี ๒๕๖๕ จะต้องเลิกใช้พลาสติก ๔ ชนิด ได้แก่ ถุงพลาสติกหูหิ้วที่มีความหนาน้อยกว่า ๓๖ ไมครอน กล่องโฟมบรรจุอาหารและแก้วน้ำพลาสติกแบบบาง รวมทั้งหลอดพลาสติก ซึ่งกระทรวงฯ จะผลักดันให้เกิดการปฏิบัติให้เร็วขึ้น สำหรับเรื่องของการกำจัดขยะนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ใช้งบประมาณในการจัดซื้อเรือกำจัดขยะ ๒ ลำ โดยจะจัดส่งภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ กำหนดประจำการที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดภูเก็ต ซึ่งในปีต่อ ๆ ไปจะจัดหาเรือเก็บขยะเพิ่มเติมอีก ๗ ลำ ประจำการใน ๗ จังหวัด ทั้งนี้ หัวใจสำคัญของการกำจัดขยะคือต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั่วประเทศ เพราะไม่ว่าจะมีนโยบายหรืออุปกรณ์ที่ดีเพียงใด หากคนไทยยังไม่หยุดทิ้งขยะ ปรากฏการณ์ของพะยูนมาเรียมก็จะเกิดขึ้นอีก ดังนั้นเราต้องพยายามลด เลิก การใช้พลาสติก ตลอดจนต้องสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกในการไม่ทิ้งขยะ รวมทั้งปลูกฝังความรู้และการมีวินัยในการทิ้งขยะให้แก่เด็กเล็กด้วย

๑.๑.๓ กระตุ้งถาม เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน ในตำบลคำป่าหลาย จังหวัดมุกดาหาร จากการทำเหมืองแร่หรือระเบิดหินของบริษัทเอกชน โดย นายประสงค์ บุรณ์พงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้ตั้งกระตุ้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ด้วยประชาชนตำบลคำป่าหลาย จังหวัดมุกดาหาร ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการทำเหมืองแร่ โดยบริษัท ทริมาเธอร์ เทรดิง จำกัด ที่ได้ยื่นคำขอประทานบัตรเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินทรายเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง พื้นที่บ้านนาคำน้อย หมู่ ๖ ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ในเนื้อที่คำขอ ๒๑๕ ไร่ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมี แปลงที่ ๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างยื่นคำขอประทานบัตรและขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมี แปลงที่ ๒ แต่ประชาชนตำบลคำป่าหลายได้ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ขั้นตอนและหลักเกณฑ์วิธีการยื่นคำขอประทานบัตรไม่ถูกต้อง โดยบริษัทดังกล่าวได้อ้างว่ามีการทำประชาพิจารณ์ แต่ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้มีส่วนร่วมและรับทราบข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด ทำให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำอุปโภค บริโภค และปัญหามลพิษ ต่อประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอย่างร้ายแรง

กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญกระทบถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนสมควรได้รับการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตอบกระทู้ว่า เรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบต่อประชาชนนั้น ได้ให้ความสำคัญอย่างที่สุด โดยแต่เดิมการขออนุญาตสัมปทานบัตรทำเหมืองจะต้องยื่นมาที่รัฐมนตรีโดยตรง แต่ขณะนี้กฎหมายฉบับใหม่ กำหนดให้การอนุญาตไปอยู่ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยอธิบดีเป็นผู้ดูแล ทั้งนี้ ได้กำชับอธิบดีว่า การอนุญาตการระเบิดหินต่าง ๆ จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีการร้องเรียนมาและตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการไม่รอบคอบก็จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม หากมีการอนุญาตให้ทำเหมืองนี้ทางกระทรวงฯ จะดำเนินการตรวจสอบและกำกับดูแลให้เป็นตามกฎหมายและเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การป้องกันผลกระทบ และการป้องกันฝุ่นจากการขนส่ง รวมทั้งยังมีการจัดตั้ง ๓ กองทุน ได้แก่ กองทุนหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่เพื่อประโยชน์ของชุมชน และกองทุนดูแลสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ สำหรับกรณีหากมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติได้รับผลกระทบก็จะดำเนินการตรวจสอบและสั่งให้หยุดทำเหมืองทันที นอกจากนี้ยังได้หาแนวทางการแก้ไขฟื้นฟูแหล่งน้ำให้กลับสู่สภาพเดิมด้วย ส่วนนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ หากพบว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับการอนุมัติของอุตสาหกรรมจังหวัดที่ไม่ตรงไปตรงมา ขอให้ส่งมายังกระทรวงฯ โดยจะรีบดำเนินการจัดการให้ทันที

๑.๒ กระทู้ถามทั่วไป

๑.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง ประชาชนถูกฟ้องขับไล่พื้นที่ทำกินบ้านคลองชัน โดย นายจารึก ศรีอ่อน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้วยที่ดินบ้านคลองชัน หมู่ ๗ ตำบลจันทเขลม อำเภอศิขณิกูญ จังหวัดจันทบุรี เนื้อที่ประมาณ ๗๐๐ ไร่ มีประชาชนประมาณ ๓๐ ครอบครัว อาศัยทำกินมานานกว่า ๓๐ ปี โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นป่าเสื่อมโทรม เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๗ ทหารเรือได้มาขอใช้พื้นที่ทางด้านทิศใต้ของที่ดินแปลงนี้จำนวน ๑๓,๖๕๐ ไร่ เพื่อทำเป็นสนามฝึก ซึ่งทหารเรือได้แจ้งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จำนวน ๑๘๑ ครอบครัว ไปขึ้นทะเบียนเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ครอบครัวละ ๑๕ ไร่ ประชาชนหมู่ที่ ๗ จึงไปขอขึ้นทะเบียนด้วย แต่ทหารชี้แจงว่าที่ดินอยู่นอกเขตที่ทหารขอใช้ไม่ต้องขึ้นทะเบียน ต่อมาทหารได้ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ ๑๗,๐๐๐ ไร่ และคาดว่าที่ดินหมู่ ๗ น่าจะอยู่ในเขตพื้นที่ที่ทหารขอใช้เพิ่ม โดยมีการขอรับมอบอำนาจจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมาฟ้องขับไล่ประชาชนในพื้นที่ ทางเจ้าหน้าที่รัฐได้ให้ข้อมูลกับประชาชนว่าให้รับสภาพและเสียค่าปรับเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ แต่เมื่อผ่านกระบวนการพิจารณาดี ศาลได้ตัดสินให้แพ้คดีและถูกผลักดันให้ออกจากพื้นที่ ประชาชนจึงร้องทุกข์กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้รับแจ้งให้พิสูจน์ในสิทธิที่ดินใหม่ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีปี ๒๕๔๑ กำหนดว่า ถ้าประชาชนอาศัยทำกินมาก่อนมติคณะรัฐมนตรีปี ๒๕๔๑ จะได้สิทธิทำกิน แต่ถ้าอาศัยทำกินหลังมติคณะรัฐมนตรีปี ๒๕๔๑ ถือว่าเป็นผู้บุกรุกต้องถูกผลักดันให้ออกนอกพื้นที่และถูกดำเนินคดี ทั้งนี้ ประชาชนอาศัยทำกินในที่ดินดังกล่าวมาช้านานเนื่องจากมีหลักฐานว่ามีการปลูกต้นไม้อายุมากกว่า ๓๐ ปี แต่ต่อมาทหารเรือได้ขุดคูรอบที่ดินแปลงนี้โดยอ้างว่าเป็นการขุดคูกันช้าง แต่พบว่าเป็นการขุดคูไม่ให้ประชาชนเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวได้และปิดทางเข้าออกจนได้รับความเดือดร้อน ขณะเดียวกันที่ดินบริเวณที่ติดกัน คือ หมู่ ๒ หมู่ ๕ และหมู่ ๘ กำลังดำเนินการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้อาศัยทำกิน แต่ที่ดินหมู่ ๗ กลับไม่มีการดำเนินการใด ๆ จึงขอสอบถามสาเหตุที่ที่ดินบ้านคลองชัน หมู่ ๗ ตำบลจันทเขลม อำเภอศิขณิกูญ จังหวัดจันทบุรีไม่มีการดำเนินการจัดรูปแปลงที่ดิน และมาตรการช่วยเหลือ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตอบกระทู้ว่า เมื่อปี ๒๕๒๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้นได้อนุญาตให้กองทัพเรือ
โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณ
ป่าจันทาแป๊ะและป่าเขาวังแจ่ง มีพื้นที่ประมาณ ๑๓,๖๕๐ ไร่ ต่อมาได้มีการสำรวจพบว่าข้อมูลที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์อนุมัติกับข้อมูลที่กองทัพเรือใช้ไม่ตรงกัน ซึ่งกองทัพเรือใช้พื้นที่ ๑๗,๗๒๕ ไร่ คาดเคลื่อน
๔,๖๗๒ ไร่ มีการจัดสรรพื้นที่ทำกินไปแล้ว ๑๘๑ แปลง แปลงละ ๑๕ ไร่ รวมเป็นจำนวน ๒,๗๑๕ ไร่ ต่อมา
ตามข้อมูลที่ได้รับมาเมื่อปี ๒๕๕๒ กองทัพเรือพบว่ามีการบุกรุกในพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน์ในทางราชการจึงขอให้
การดำเนินการทางกฎหมาย โดยดำเนินการทางกฎหมายทั้งหมด ๔๑ คดี อยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาสอยดาว ๒๙ คดี และอีก ๑๒ คดีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาสอยดาว

ส่วนกรณีที่กองทัพเรือชุดคุณั้น ทางกองทัพเรือมีความเป็นห่วงว่าถ้าชาวบ้านอยู่ใน
พื้นที่ที่ขอใช้เป็นสนามฝึกอาจจะเกิดอันตราย ประกอบกับมีช้างป่าเข้ามาในพื้นที่จึงได้ชุดคุ้มครองบริเวณ
ที่ขอใช้ประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สิน ป้องกันช้างป่าเข้ามาในบริเวณสนามฝึก
และป้องกันการบุกรุกพื้นที่ใหม่ เชื่อว่าทหารไม่ได้มีเจตนาจะขับไล่ประชาชน โดยมาตรการ
ที่จะช่วยเหลือประชาชนนั้น เนื่องจากในปัจจุบันศาลจันทบุรีมีคำตัดสินพิพากษาลงโทษปรับและจำคุกจำเลย
และรอลงอาญาคนละ ๒ ปี ทำให้ไม่เข้าเกณฑ์แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในข้อ ๕ ที่กำหนดไว้ว่าพื้นที่ที่อยู่ระหว่าง
การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง นำมาดำเนินการสำรวจครอบครอง
ที่ดินได้ แต่รัฐบาลมีเป้าหมายให้ประชาชนทุกคนมีที่ดินทำกิน ข้อมูลที่ได้รับบางครั้งอาจจะมีการคลาดเคลื่อน
และไม่ตรงกับที่สมาชิกฯ ได้รับมา ถึงแม้ว่าศาลจะตัดสินไปแล้ว แต่ถ้ามีหลักฐานใหม่ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยินดีที่จะพิจารณา เนื่องจากกระทรวงฯ ไม่ได้ต้องการไล่คนออกจากป่า
และไม่ต้องการให้ป่าไปบุกรุกคน โดยคนและป่าจะต้องสามารถอยู่ร่วมกันได้ ทั้งนี้ กระทรวงฯ โดย
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับทหารเรือ และจังหวัดจันทบุรี จะหารือร่วมกัน
เพื่อหาที่ดินทำกินให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และขอยืนยันว่าประชาชนต้องมีที่ทำกิน หากมี
การทับซ้อนจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้จะต้องหาพื้นที่มาเยียวยาให้ประชาชน

๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การสำรวจเพิ่มเติมเพื่อมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โดย นายक्रमานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมาก ซึ่งอยู่ในข่ายที่มีสิทธิในการที่รัฐจะต้องดูแล
ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ตกการสำรวจ ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้รับสวัสดิการจากรัฐ
และเป็นกลุ่มคนที่ยากไร้และพิการจริง จึงขอสอบถามถึงการดำเนินการต่อกลุ่มคนที่ตกการสำรวจ มาตรการ
และแผนการดำเนินงานในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลัง

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้
ตอบกระทู้ว่า จะดำเนินการสำรวจผู้มีรายได้น้อยที่ยังตกหล่นเพิ่มเติม โดยโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ
แห่งรัฐ ที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการไปแล้ว ๒ ครั้ง ซึ่งครั้งที่ ๑ ในปี ๒๕๖๐ มีการเปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่
๓ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีผู้ลงทะเบียนจำนวน ๑๔,๑๗๐,๐๐๐ คน ผ่านเกณฑ์จำนวน
๑๑,๔๖๐,๐๐๐ คน และครั้งที่ ๒ ในปี ๒๕๖๑ เป็นการลงทะเบียนเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ตกหล่น ระหว่างวันที่
๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีผู้ลงทะเบียนจำนวน ๔,๕๙๐,๐๐๐ คน ผ่านเกณฑ์จำนวน ๓,๑๓๐,๐๐๐ คน
ผ่านโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงมหาดไทย โดยลงพื้นที่ในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ที่มีผู้พิการ

ซึ่งไม่สามารถออกมามลภาวะได้ ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ๘๑๐,๐๐๐ คน ผู้พิการ ๒๖๐,๐๐๐ คน ผู้ที่พิการ และสูงอายุ ๑๔๐,๐๐๐ คน และผู้มีรายได้น้อย ๒,๐๖๐,๐๐๐ คน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๔,๕๙๐,๐๐๐ คน ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติม แต่ก็ยังมีผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่สมบูรณ์ จึงจะมีการสำรวจเพิ่มเติมต่อไป ทั้งนี้ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะยังคงมีต่อไปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้มีรายได้น้อยตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และจนกว่าประชาชนจะมีรายได้สูงขึ้น จนพ้นเกณฑ์ผู้มีรายได้น้อย โดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเบิกเงินสดได้ที่ตู้เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงไทย และสามารถรูดซื้อสินค้าได้ที่ร้านค้าต่าง ๆ ในชุมชนผ่านแอปพลิเคชัน "ถุงเงินประชาชน"

๑.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เนื่องจากกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการกำหนดกฎเกณฑ์ ขันต่ำในการขอใบอนุญาตผลิตสุราแก่ประเภทเบียร์ และการกำหนดแรงม้าขึ้นสูงในการผลิตสุรา อันเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสุรา โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการรายใหม่ รายย่อย และผู้ผลิต คราฟท์เบียร์ ซึ่งเป็นกลไกที่จะผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศ สร้างผู้ประกอบการ หน้าที่ใหม่และการจ้างงาน และเป็นการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสินค้าไทย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จึงขอสอบถามสาเหตุที่กฎกระทรวงการคลังกำหนดปริมาณและทุนจดทะเบียน ขันต่ำในการผลิตสุราแก่ประเภทเบียร์สูงเกินกว่าที่ผู้ผลิตรายย่อยจะผลิตได้ การกำหนดเพดานแรงม้า ในการผลิตสุรากลั่นชนิดเอทานอล และการแก้ไขกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็น ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๒.๑.๕ พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพใหม่ ๆ ที่สร้างรายได้สูง ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ที่ ๒.๒.๑ สร้างผู้ประกอบการไทยที่มีความเป็นมืออาชีพ และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๒.๔.๔ การพัฒนา เศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้ ตอบกระทู้ว่า สินค้าบริโภคประเภทเครื่องดื่มต้องมีมาตรฐานความปลอดภัย ทางกระทรวงการคลังจึงได้กำหนด กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นมา เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยและได้สินค้า ที่มีคุณภาพ ซึ่งการกำหนดมาตรฐานทุนจดทะเบียนของประเทศไทยในปัจจุบันยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงมาก และไม่ได้เป็นการกีดกันทางการค้า รวมทั้งไม่ได้มีข้อห้ามสำหรับผู้ผลิตรายย่อย แต่ต้องมีใบอนุญาตผลิตสุรา แก่ประเภทเบียร์เสียก่อน เพื่อควบคุมมาตรฐานการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนกรณีการกำหนดเพดาน แรงม้าในการผลิตสุรากลั่นชนิดเอทานอลนั้น กระทรวงฯ ไม่ได้กำหนดเพดานแรงม้าและจำนวนแรงงานตามที่ สมาชิกฯ ได้สอบถามมาข้างต้น เนื่องจากสุรากลั่นชนิดเอทานอลในปัจจุบันมีดีกรีถึงร้อยละ ๙๙.๕

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป ประธานฯ ได้แจ้งเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม ต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นผู้นำฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้เข้าบริหารประเทศ และแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมี นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นหัวหน้าพรรคการเมือง ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุด นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

๒. รัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาบางท่านเข้าร่วมประชุมดังกล่าว และเพื่อให้การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงของดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในสัปดาห์หน้า

๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ แจ้งว่า นายวรารักษ์ พันธุ์ศิลา ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งสมาชิกฯ ได้เสนอให้ นายคมเดช ไชยศิริวามงคล ดำรงตำแหน่งแทน

๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ขอขยายเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน

ที่ประชุมรับทราบ

(๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นจนเป็นเวลาพอสมควรแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ และนางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ได้ร่วมกันตอบชี้แจง

ที่ประชุมรับทราบ

(๓) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

จากนั้น ประธานฯ นัดประชุมครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ และสั่งปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๒๑.๑๖ นาฬิกา
